



Nhận định luật sâm lốc bigkool dành cho người mới

Sâm lốc bigkool là game bài đổi thưởng dùng bộ bài tây 52 lá để chơi. có luật chơi ko khó và tương đối giống có bài tiến lên. Nhưng có một đôi điểm đặc biệt riêng và người chơi cần nắm được. Sau đây hãy cộng <https://tdtc.pet/> chúng tôi Tìm hiểu qua về game bài này nhé.

Xem thêm: [Khuyến Mãi tdtc – Ngập Trần Các Voucher Được Săn Đón](#)

Đánh giá phương pháp chơi sâm lốc bigkool

Số người chơi trong mỗi ván đầu là trong khoảng 2-4 người. Bộ bài 52 lá sẽ chia đều cho người chơi tham dự, mỗi người 10 lá. thứ tự trong lá bài sẽ là 3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A. Lá bài nhỏ nhất là 3 bích và to nhất là hai cơ.

Trong bài sâm lốc bigkool thì không so sánh chất mà chỉ để ý đến trị giá. Lá bài nào mang trị giá cao hơn là lớn hơn. Ván đấu trước nhất sẽ chọn tự xưng người đánh trước hoặc ai nắm 3 bích sẽ được quyền đi.

trật tự đánh sẽ đánh ngược chiều kim đồng hồ. từ ván thứ hai trở đi thì quyền đánh trước sẽ thuộc về người thắng vòng một. giả dụ người thắng ván đầu thoát ra hoặc chỉ còn lại sức thắng thì ván ấy lại được xem là ván đấu trước tiên. nếu như mang một hoặc đa dạng người cùng báo Sâm thì người báo trước đánh trước.

ví như một người chơi ra 1 quân bài hoặc bộ bài, người tiếp theo phải ra quân bài chặn được lá bài ấy. Hoặc phải ra bộ bài mạnh hơn bộ bài đối thủ vừa ra. nếu như không chặn được thì người chơi đấy xem như bỏ lượt và sẽ ko được đánh cho đến lúc tới vòng mới.

Bài cứ tiếp tục ra thiên nhiên mang người chơi nào chặn được những quân bài vừa ra. trận chiến sẽ kết thúc lúc người chơi nào hết 10 lá bài trên tay. Hệ thống sẽ tự động tính điểm lá bài còn lại trong tay để tính điểm thưởng cho đối thủ.



Luật chơi trong sâm lốc bigkool mà người chơi cần chú ý

khi người chơi đánh 1 quân bài ra, đối thủ chỉ cần ra quân bài lớn hơn để chặn lại. Hoặc nếu có 1 bộ bài thì chỉ cần ra bộ bài với trị giá to hơn là được. Nhưng với 1 số luật chơi đặc thù mà người chơi cần chú ý.

- nếu như người chơi với 4 quân bài giống nhau thì chính là tứ quý. lúc đó người chơi có thể chặt bất kì lá bài 2 (Heo) nào của đối thủ. Hoặc cũng mang thể chặt được bộ tứ quý rẻ hơn.
- Báo sâm: nếu như khởi đầu ván chơi mà người chơi thấy bài của mình đẹp. Thì đối có ván đó họ ko cần đánh mà thực hành báo sâm luôn. Nhưng người chơi phải tính toán khả năng chiến thắng là 100% thì hãy dùng phương pháp báo sâm nhé. giả dụ ra Sâm mà ko người nào đỡ được thì tiền thắng được tính bằng 20 lá bài x (số người chơi -1) x số tiền bàn.
- Báo 1: lúc trong tay người chơi bất kỳ còn một cây thì sẽ báo sở hữu cả bàn. Người cuối của lượt đánh phải đánh quân bài to nhất để người đẩy không thể về. ví như đánh quân thấp mà để họ hết bài về nhất. Thì tổng số bài của đa số người chơi còn lại sẽ bị quy ra tiền thưởng cho người về nhất.
- Thối 2 (thối Heo): lúc có người chơi bất kỳ về nhất mà bạn còn lá bài hai trong bài thì có nghĩa bạn đã bị thối hai. Việc để thối 2 bạn sẽ bị tính tiền phạt số đồng.

Bạn đang xem: [Nhận định luật sâm lốc bigkool dành cho người mới](#)



cách thức tính thua và thắng trong game sâm lốc bigkool

Người đầu tiên đánh hết 10 quân bài thì những người còn lại đều thua. Số tiền thắng được bằng tổng số quân bài còn lại của đồng đảo người chơi nhân có số tiền cược. với một số trường hợp mà Các bạn nên chú ý.

+ Cóng: khi người trước tiên ra bài chơi hết cả 10 lá bài mà những người còn lại chưa đánh được quân nào. Đây được gọi là cóng và tiền bị mất sẽ là 14 lần tiền cược.

+ Phạt Sâm và bị chặt Tứ quý: khi bạn bị đối thủ chặt Heo bằng tứ quý hoặc tứ quý chặt tứ quý thì tiền mất là 20 lần tiền cược.

+ Đền Sâm: Bạn ra sâm và tiền thắng bằng $20 \times (\text{số người chơi} - 1) \times \text{tiền cược}$. bên cạnh đó nếu như bạn bị đối thủ chặt sâm thì tiền trả cũng bằng số vừa này.

+ Thối 2: Ở sâm lốc bạn không được để hai rớt cuộc sẽ bị coi là thối 2. nếu như bạn để hai cuối và về nhất thì bạn vẫn phải đền tiền cho các đối thủ. Số tiền bằng số quân mỗi đối thủ đã đánh ra * tiền cược. giả dụ người chơi khác về nhất và bạn bị thối hai thì tiền mất được tính là số quân bài còn lại * 20 lần.

Trên đây bài viết đã chia sẻ về bí quyết chơi sâm lốc bigkool. Mong rằng sẽ là những thông báo hữu ích có những bạn chuẩn bị bước vào tuyến đường game thủ. Hãy Phân tích thật phổ

quát thông báo về game bài sâm lốc để có thêm kinh nghiệm. Chúc Cả nhà mang những chốc lát chơi sâm lốc vui vẻ.

Xem thêm:

- [Tiến lên Tú Lơ Khơ và các điều quan yếu cần biết](#)
- [Nhận định về những game quay slot, bí kíp để chơi chơi game slot hiệu quả](#)
- [phương pháp tính xác suất Bầu cua trên điện thoại chính xác đến 90%](#)
- [chỉ dẫn phương pháp dự đoán chắn lẻ xóc đĩa xác thực cho tân thủ](#)